



28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

67 **มศว**

ข่าวประชาสัมพันธ์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000  
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับประจำวันที 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 หน้า C7

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

# หนุนธุรกิจนวัตกรรมเอสอี สนช.สร้างสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ ปัน9กลุ่มเอสเอ็มอีเพื่อสังคม

**โพสต์ทูเดย์ - สนช.หนุนสตาร์ทอัพ**  
เอสเอ็มอี-เอสอี เร่งสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม พร้อมกลไกทางการเงินผลักดันเป็นธุรกิจเติบโตระยะยาว

นายพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ในปี 2560 สนช.จะส่งเสริมยุทธศาสตร์นวัตกรรมเพื่อสังคมเป็นครั้งแรก เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยจะส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม ในกลุ่มสตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี กลุ่มกิจการเพื่อสังคม หรือเอสอี และกลุ่มชุมชนต่างๆ

ทั้งนี้ สนช.จะมีกลไกทางการเงินในรูปแบบต่างๆ พร้อมส่งเสริมกลุ่มที่ผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมทางสังคม (โซเซียล อินโนเวชัน) และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคมและชุมชนต่างๆ ส่งผลให้เกิดธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มีมากขึ้น ที่ผ่านมา สนช.ได้สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม และให้ทุนแก่ผู้ประกอบการนวัตกรรมปีละกว่า 100 ธุรกิจใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนวัตกรรมเชิงธุรกิจ และมุ่งสร้างผลกำไรในองค์กรเป็นหลัก

ขณะเดียวกัน สนช.จะมุ่งทำให้เกิดการสร้างนวัตกรรมทางสังคมใน 9 กลุ่ม ได้แก่ 1.การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2.ความเชื่อมโยงระหว่าง อาหาร น้ำ และพลังงาน 3.การศึกษา 4.การเงิน การจ้างงาน และสวัสดิการสังคม 5.เกษตรกรรมยั่งยืน 6.ความเป็นเมือง 7.สุขภาพ 8.การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม และ 9.การจัดการภัยพิบัติ อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐอื่น รวมถึงกระทรวงการคลังก็เตรียมมาตรการ

อื่นเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการหรือกลุ่มธุรกิจที่มีนวัตกรรมเพื่อสังคม

“นวัตกรรมเพื่อสังคม เป็นสิ่งใหม่ที่สร้างขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ ทั้งกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือรูปแบบการพัฒนาซึ่งเป็นที่ยอมรับเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาทางสังคม และสามารถกระจายไปยังสังคมอื่นๆ ได้ รวมถึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคม” นายพันธุ์อาจ กล่าว

นายพันธุ์อาจ กล่าวต่อว่า สนช.ยังได้ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดตัวโครงการประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อส่งเสริมให้สังคมเห็นความสำคัญการนำนวัตกรรมเข้าไปใช้แก้ปัญหาสังคม พร้อมใช้หลักธุรกิจเพื่อสังคม โดยจะต้องประสบความสำเร็จทั้งในรูปแบบทางการเงินและคุณค่าทางสังคม มั่นใจว่าจะช่วยสร้างธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนในประเทศไทยมากขึ้น

ขณะที่แผนงาน สนช.ปีนี้ ได้ขยายมาสู่การให้ทุนนวัตกรรมเพื่อสังคม ทำให้เกิดโครงการใหม่เพิ่มขึ้น และส่งเสริมกระบวนการคิด รวมถึงช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และเกิดการพัฒนาอย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้วย

สำหรับโครงการประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม โดย สนช.และ มศว. จะช่วยกันป้อนเพาะ ปลูกฝังความรู้ และแนวคิดตามหลักการของธุรกิจเพื่อสังคม รวมถึงสนับสนุนให้สามารถนำนวัตกรรมไปใช้แก้ปัญหาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างยั่งยืน ผลักดันให้คนรุ่นใหม่ คิดค้น พัฒนาแนวคิด หรือกระบวนการใหม่ทางสังคม ■









